

Số: /BC-UBND

Vạn Linh, ngày tháng 11 năm 2023

BÁO CÁO
Công tác duy trì xây dựng xã phù hợp với trẻ em năm 2023

Căn cứ Kế hoạch số 66/KH-UBND ngày 27/02/2023 của Ủy ban nhân dân huyện Chi Lăng về thực hiện xây dựng xã, thị trấn phù hợp với trẻ em năm 2023.

Căn cứ Kế hoạch số 49/KH –UBND ngày 28/02/2023 của Ủy ban nhân dân xã Vạn Linh về thực hiện xây dựng xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em trên địa bàn xã Vạn Linh năm 2023

Căn cứ vào tình hình thực tế của xã UBND xã Vạn Linh xây dựng báo cáo đánh giá kết quả thực hiện duy trì tiêu chuẩn xã, phù hợp với trẻ em như sau:

I - ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CỦA ĐỊA PHƯƠNG.

1. Đặc điểm tình hình.

Xã Vạn Linh là xã miền núi thuộc khu vực I, nằm ở phía tây của huyện Chi Lăng, cách trung tâm huyện 15 km. Xã có tổng diện tích tự nhiên là: 57,77 km², trong đó: Đất nông nghiệp có diện tích 3.149,79 ha chiếm 54,52% tổng diện tích tự nhiên, đất phi nông nghiệp 236,70 ha chiếm 4,09 % tổng diện tích tự nhiên và đất chưa sử dụng và đất núi đá có 2.391,25 ha, chiếm 41,39% tổng diện tích tự nhiên.

- Về địa giới:

+ Phía Đông giáp xã Hòa Bình.

+ Phía Tây giáp xã Yên Sơn và xã Hữu Liên huyện Hữu Lũng.

+ Phía Nam giáp xã Y Tịch.

+ Phía Bắc giáp xã Bằng Mạc và xã Hữu Lễ huyện Văn Quan.

- Địa bàn xã: có 13 thôn, số hộ: 1.442 hộ với: 6.801 nhân khẩu. trong đó trẻ em là 1404 trẻ.

- Dân tộc có 03 dân tộc là: Nùng chiếm 54%; Tày chiếm: 42,5% và Kinh 3,5%. Tình hình an ninh chính trị trên địa bàn ổn định, trật tự ATXH được đảm bảo.

- Nguồn thu nhập chủ yếu là từ sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi chiếm 80%; thương mại, dịch vụ, sản xuất vật liệu xây dựng, làm cao khô và ngành nghề khác chiếm 20%.

2. Thuận lợi, khó khăn

* **Thuận lợi:** Công tác xây dựng xã phù hợp với trẻ em luôn được sự quan tâm của cấp Ủy đảng, Chính quyền và các đoàn thể nhân dân. Hàng năm cán bộ

chuyên trách dân số KHHGD&TE được tập huấn nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ nên công tác chăm sóc trẻ em trên địa bàn xã có những tiến bộ rõ rệt, nhận thức của trẻ em từng bước được cải thiện.

* **Khó khăn:** Bên cạnh những thuận lợi xã còn gặp phải những khó khăn nhất định như: Địa bàn rộng, dân cư sống thưa thớt chưa tập trung, Do đó mà công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em còn gặp nhiều khó khăn. Ở các khu xa khu vực trung tâm trẻ em còn được đầu tư nhiều những địa điểm vui chơi, giải trí ...

II- KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1- Đánh giá khái quát công tác BVCSTE.

Thực hiện các Chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em trong những năm gần đây luôn nhận được sự quan tâm của các cấp, các ban ngành đoàn thể của xã cũng như sự chỉ đạo sát sao của huyện mà công tác trẻ em đã đạt được một số kết quả:

Trẻ em sinh ra đều được là khai sinh đúng hạn

Được cấp phát thẻ BHYT, theo dõi, khám chữa bệnh kịp thời đúng quy định.

Đi học đúng độ tuổi .

Không có Trẻ em phải tham gia các hoạt động trong điều kiện nặng nhọc, độc hại nguy hiểm, lang thang kiếm sống làm việc xa gia đình.

Không có trẻ em bị xâm hại, bạo lực, mua bán, bắt cóc.

Trẻ được tiêm chủng đầy đủ các loại vắc xin thuộc chương trình tiêm chủng mở rộng....

Trên địa bàn xã trong năm không có trẻ em bị xâm hại, không có trẻ em vi phạm pháp luật, có 01 trẻ em bị tai nạn đuối nước.

2. Công tác xây dựng XPPHTE

Trên cơ sở các công văn chỉ đạo của các cấp, xã luôn chủ động bám sát các tiêu chuẩn xã, thị trấn phù hợp với trẻ em để xây dựng kế hoạch thực hiện cho sát với thực tế của địa phương, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra. Triển khai lồng ghép nội dung tuyên truyền về quyền lợi của trẻ em tại các hội nghị xã và thôn bản.

3. Nguyên nhân những chỉ tiêu chưa đạt

Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể nhẹ cân, thấp còi còn cao do chế độ ăn không cân đối giữa các nhóm chất do trẻ ăn không đúng cách khiến cho khả năng hấp thu các chất dinh dưỡng kém dẫn đến thiếu các vi chất dinh dưỡng. Trẻ hay bị ốm sức đề kháng yếu. Một số hộ gia đình vào mùa vụ nên không có thời gian quan tâm chuẩn bị bữa ăn đảm bảo dưỡng chất cho trẻ dẫn đến tình trạng trẻ bị suy dinh dưỡng ... Tuy nhiên hiện nay các gia đình đã thay đổi cách chăm sóc và rất quan tâm đến cải thiện chất lượng bữa ăn cho trẻ.

Việc tổ chức các hoạt động vui chơi cho trẻ em còn chưa nhiều, các điểm vui chơi, giải trí cho trẻ em trên địa còn thiếu đặc biệt là trẻ ở xa khu vực trung tâm xã như: thư viện, phòng đọc sách cho trẻ em. Một số điểm đã có từ lâu và đang ngày một xuống cấp thấp do kinh phí hạn hẹp, cơ sở vật chất còn nhiều thiếu thốn chủ yếu do các hộ gia đình đóng góp chưa đáp ứng được nhu cầu vui chơi giải trí của trẻ em. Những mô hình thực hiện bảo vệ, chăm sóc trẻ em vẫn chưa được đầu tư thực hiện.

4. Bài học kinh nghiệm, đề xuất kiến nghị.

*** Bài học kinh nghiệm:**

Qua công tác triển khai xã phù hợp với trẻ em năm 2023 xã đã rút ra nhiều kinh nghiệm về tầm quan trọng của công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em. Trẻ em là những chủ nhân tương lai của đất nước, nên rất cần sự quan tâm của không chỉ gia đình mà toàn xã hội, tạo điều kiện tốt nhất, lành mạnh nhất cho trẻ em được phát triển tài năng.

*** Đề xuất, kiến nghị:**

Đề nghị các cấp, các ngành quan tâm hơn nữa tới công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em của xã, có các chính sách phù hợp với cán bộ làm công tác chuyên trách về trẻ em.

III - PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI:

Trên cơ sở đã đạt được trong năm 2023 xã đề ra kế hoạch năm 2024 như sau: Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện đề án xây dựng xã phù hợp với trẻ em. Duy trì những kết quả đã đạt được, phấn đấu thực hiện các tiêu chí chưa đạt chỉ tiêu. Đề xuất những kiến nghị với cấp ủy đảng, Chính quyền, các cơ quan chuyên môn cấp trên về những vấn đề liên quan tới quyền lợi trẻ em.

Xây dựng kế hoạch hoạt động của tháng, quý, năm về bảo vệ, chăm sóc trẻ em tới các thôn bản.

Trên đây là báo cáo kết quả triển khai thực hiện duy trì các tiêu chuẩn xã phù hợp với trẻ em năm 2023 của xã Vạn Linh./.

Nơi nhận:

- PLĐT BXH-DT huyện (BC);
- TT ĐU, TT HĐND xã (BC)
- Lưu VT, VHXX.

TM: ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Triệu Thị Sơn

